

# คาถาแก้คุณไสย

## คาถาแก้คุณไสย

คาถาแก้คุณไสย มนต์ดำ บทนี้ มีความโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและเสน่ห์ สามารถแก้คุณไสย มนต์ดำ รวมถึงป้องกันคุณไสย ของไม่ดีต่างๆ ได้อีกด้วย บทสวดมนต์นี้ก็เป็นเสมือนบทสวดหัวใจของพระคาถา และหัวใจของพระพุทธเจ้า ที่จะละลายมองข้ามไปไม่ได้เป็นอันขาด หากละลายมองข้ามบทสวดนี้ไป จะทำให้พระคาถาที่จะบริกรรมไม่ขลังและขาดความศักดิ์สิทธิ์ลงได้ ดังนั้น ก่อนจะบริกรรมคาถาใดๆ ควรจะต้องสวดมนต์บทนี้ก่อนทุกครั้ง

อาคมนี้คือ คาถาแก้คุณไสย กันคุณไสย เหมาะสำหรับนำมาทำเสน่ห์ ท่านบอกให้เอาใบรักซ้อนมาจำนวน 7 ใบ จากนั้น เขียนชื่อและนามสกุลของคนที่เรารัก และปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวเป็นเจ้าของ เขียนชื่อค่างลงบนใบรักซ้อนจำนวน 4 ใบ จากนั้นให้เขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองลงบนใบรักซ้อนจำนวน 3 ใบ แล้วเอาใบรักซ้อนที่เขียนชื่อของเรา นำไปวางทับลงใบรักซ้อนของคนที่เรารัก แล้วจึงนำไปปลุกเสก บริกรรม คาถาแก้คุณไสย บทนี้ ให้ถึง 108 คาบ (จบ) จนครบถ้วน หลังจากนั้น จึงนำใบรักซ้อนทั้งหมด ไปฝังไว้ในป่าช้า เป็นเวลาทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน

เมื่อครบกำหนดเวลา 4 วัน 3 คืนแล้ว ให้ไปขุดเอาใบรักซ้อนทั้งหมดที่ฝังไว้ในป่าช้าขึ้นมา ต้องจำให้ได้ว่าฝังไว้ที่ตรงไหน หรือจะทำสัญลักษณ์ไว้ก็ได้ จะได้ไม่เสียเวลาค้นหา และบางครั้งอาจจะเจอผีในป่าช้าก่อกองแกล้ง แอบย้ายใบรักซ้อนของเราไปไว้ที่อื่นก็มี บางทีก็อาจจะบังตาทำให้เรามองไม่เห็น หรือว่าทำให้หลงทางไปทางอื่นได้ ดังนั้น ก่อนที่จะทำการฝังใบรักซ้อนในป่าช้า จึงควรจูดรูปบอกกล่าว ขอขมาลาโทษเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา และผีทุกตนนป่าช้า ให้รับทราบถึงความต้องการของเราในครั้งทำพิธีให้เรียบร้อย จะเพื่ออะไรก็ตาม ขออย่าให้ก่อกองแกล้งกัน เพราะในป่าชานั้น เป็นสถานที่เฝ้าศพและฝังศพคนตาย มีอาเพศ อาถรรพ์ แรงกล้า อะไรๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแล จงอย่าประมาทเป็นดีที่สุด และไม่ควรไว้ใจกับสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นทั้งหลายทั้งปวง

เมื่อทำการขุดใบรักซ้อนที่ฝังไว้ขึ้นมาสำเร็จแล้ว ให้รีบกลบหลุมนั้นให้เหมือนเดิมเสีย เพื่อไม่ให้ใครมาเห็น ซึ่งเค้าอาจจะคิดว่ามีคนเล่นของเล่นคุณไสย ฝังหุ่นฝังของไม่ดีในป่าช้า อาจจะนำไปเล่าสืบต่อกันปากต่อปาก เป็นตุเป็นตะตามประสาชาวบ้าน กลายเป็นเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านไปอีก คนที่จะเป็นทุกข์นั้นจะกลายเป็นตัวเราเสียเอง

จากนั้นให้นำเอาใบรักซ้อนที่ขุดขึ้นมาจากป่าช้า นำเอามาเก็บไว้ที่ใต้ที่นอนของเรา ขอรับรองว่า คนรักที่เราเขียนชื่อลงไปบนใบรักซ้อนนั้น จะต้องอยู่ไม่สุขเป็นแน่แท้ จิตใจจะร้อนรนคิดถึงแต่เราทุกเช้าค่ำ ทุกเมื่อเช้าวิน สูดทำยทนมไม่ไหวจะไร้มหาเราเอง

นอกจากนั้น คาถาแก้คุณไสย มนต์ดำ บทนี้ ยังมีคุณประโยชน์อื่นๆ อีกในด้านเมตตามหานิยม สามารถนำไปเสกลงบนแป้งผัดหน้าได้ โดยให้เขียนอักขระของ คาถาแก้คุณไสย มนต์ดำ บทนี้ (หรือบริกรรมคู่กับ พระคาถาพญาหงษ์ทอง) ลงบนแป้งผัดหน้า แล้วจึงนำมาผัดหน้า ทาที่หน้าของเรา รับรองว่าออกไปพูดคุย ไปเจรจาเรื่องใดกับใครก็ตาม ก็จะมีแต่คนชื่นชอบและรักใคร่ หลงในคำพูดทั้งปวงของเรา ถือเป็นของดีมหานิยมมหาวิเศษยิ่งนัก จนมีคน

โบราณได้ตีค่าของ คาถาแก้คุณไสย บทนี้ไว้ว่า “หนึ่งชั่งทอง ... แล”

ก่อนที่จะทำการบริกรรม คาถาแก้คุณไสย ผู้ที่จะบริกรรมสวดมนต์ จะได้สวดมนต์บทหัวใจของพระคาถา และหัวใจของพระพุทธเจ้าก่อน หากเลยข้ามบทสวดเหล่านี้ไป จะทำให้พระคาถาที่เราจะบริกรรมนั้นไม่ขลัง และขาดความศักดิ์สิทธิ์ลงได้ ดังนั้น จะต้องสวดมนต์เหล่านี้ก่อนทุกครั้ง อย่าลืมหันมืออยู่ระดับหน้าอก หลับตาลง และตั้งจิตภาวนาให้มั่น จึงสวดมนต์คาถาบทนี้ บริกรรมว่า

**สาธุ .. โอมเพ็ญ ... โอม ... โอม ... โอม ... รักมหาสมรัก  
อิสระะ ... รักสมนาคาภา รักสมเทพพะดา รักสม  
สวาหะ เอหิ เอหิ เอหิ**

พระคาถาบทนี้ หากผู้ใดนำไปบริกรรม จะให้พุทธคุณดีนักแล จากนั้น ให้บริกรรมต่อว่า

## **อะระหัง**

บริกรรมคาถานี้ จำนวน 108 คาบ (จบ) จะได้พุทธคุณ แคล้วคลาด ทั้งปวง

ท่านว่า หากเดินทางไปไหนมาไหนตอนกลางค้ำกลางคืน ไม่ว่าจะไปกับครอบครัว กับเพื่อน หรือไปตามลำพังคนเดียว จงให้อ่านมนต์ เสกอาคมบทนี้กำกับ และให้อ่านมนต์ลูบศิระชะ จากนั้นให้บริกรรมพระคาถาว่า

## **ปะฏิธิยะติ**

ให้สวดจำนวน 108 คาบ (จบ) จะทำให้คนทั้งหลายไม่สามารถมองเห็นตัวเราได้ คาถาบทนี้สามารถช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งไม่ดี หรืออสรพิษสัตว์ร้ายต่างๆ ให้ไม่สามารถมาทำร้ายเราได้ ถ้าจะสะกดให้หลับ ท่านว่าให้อาตมะกรุดคาถาที่ศิระชะไว้ พร้อมกับบริกรรมพระคาถาว่า

## **อะหังเหภะโรริงสา โธมะนามะ**

สวดให้ครบ 108 คาบ (จบ) หรือตามแต่สถานการณ์เฉพาะหน้า จากนั้น ให้อาตมะปราณอาคมไปตามช่อง ตามฝาผนัง เมื่อนั้นท่านจึงเข้าไปนอน เชื่อว่าคนทั้งหลายที่เข้าไปนอนนั้น จะหลับไหลดีไม่ได้สติเลย ถึงจะตื่นขึ้นมา ก็หำกมิออกเลย หรือว่าหากเป็นไข้ ท่านให้อาตมะกรุดนี้ไปใส่ในบาตรน้ำมนต์ และปลุกเสกด้วยพระคาถาหัวใจว่า

## สัตตโพนมงค์ สะระวิปีปะสะอุ

ให้บริกรรมพระคาถาบทนี้จนครบ 108 คาบ (จบ) จากนั้นจึงเอาน้ำมนต์ในบาตรมาดื่มกิน ในไม่ช้าก็จะสร้างไข หายป่วยได้เร็ววัน หรือจะเสกบริกรรมลงในทองคำ เงิน ทองแดง หรือตะกั่วดำ ก็สามารถทำได้

อีกทั้ง ยังมีพุทธคุณทางด้านการป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งกันโจร เสือ ช้าง ภูตผีปีศาจ กันไฟ กันเสนียดจัญไร กันภัยร้ายต่างๆ กันการกระทำคุณไสยมนต์ดำต่างๆ และยังช่วยให้คงทนจากขวากหนามเขี้ยวงาทั้งปวงด้วยแล และยังหากบริกรรม คาถาแก่คุณไสย นี้ในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้ว จะยิ่งได้ผลพุทธคุณเป็นเลิศวิเศษยิ่งๆ ขึ้นอีก สาธุ

ขอให้มงคลจงอยู่แก่ท่าน ความร่ำรวยมั่งคั่ง โชคลาภจะมีแก่ท่านเทอญ

ท่านสามารถเลือกซื้อหินมงคล สร้อยข้อมือมงคล ราคาถูกที่สุดได้ที่ร้านมงคลตามลิงค์ข้างล่างได้ค่ะ

<https://shopee.co.th/mongkondgemstone>

หรือเลือกซื้อได้โดยตรงที่ร้านหินมงคล

<https://mongkond.com/>

## เรื่องราวที่น่าสนใจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

ติดตามเรา

- Youtube: <https://tiny.cc/mongkond>
- Facebook: <https://facebook.com/mongkondTH/>
- Twitter: <https://twitter.com/MongkondTH>
- Website: <https://mongkond.com>